

HƯNG HÀ

Siết chặt quản lý các trường hợp cách ly y tế tại nhà



Thành viên tổ Covid-19 cộng đồng thôn An Nhân, xã Tân Tiến (Hưng Hà) tuyên truyền, giám sát các trường hợp cách ly y tế tại nhà.

Tước thực trạng công dân trở về từ các tỉnh, thành phố đang trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà dương tính với SARS-CoV-2, huyện Hưng Hà đã triển khai linh hoạt nhiều biện pháp để quản lý chặt các trường hợp này cũng như các trường hợp đã hết thời gian cách ly tập trung trở về địa phương nhằm giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi trên địa bàn xuất hiện một trường hợp từ Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành cách ly tập trung, trở về cách ly tại nhà ở thôn Vệ Đông dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Canh Tân đã nhanh chóng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung truy vết được 8 trường hợp F1, 38 trường hợp F2. Sau phân loại mức độ nguy cơ, xã ra quyết định cho 2 trường hợp F1 và các trường hợp F2 cách ly y tế tại nhà. Cùng với việc tập trung tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân, xã chỉ đạo 6 tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên

giám sát chặt chẽ, đúng quy định. Ông Bùi Văn Thiệt, tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng thôn Vệ Đông cho biết: Chúng tôi cùng các lực lượng chức năng tiến hành niêm phong, treo biển cảnh báo tại các gia đình đang có người cách ly và tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện nghiêm quy định cách ly y tế tại nhà; phân công thành viên trong tổ giám sát chặt chẽ, nếu phát hiện vi phạm sẽ báo cáo địa phương để xử lý theo quy định.

Ông Trần Tiến Thuật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Canh Tân cho biết: Không chỉ giám sát chặt các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà, chúng tôi còn chỉ đạo các tổ Covid-19 cộng đồng nắm bắt các trường hợp có nhu cầu trở về địa phương để liên hệ trước với cơ quan y tế hướng dẫn khai báo y tế ngay, nếu trong diện phải cách ly tập trung xã sẽ thực hiện nghiêm quy định, tránh để lây lan dịch ra cộng đồng.

Tại xã Tân Tiến hiện có 10 trường hợp F1, 32 trường hợp F2 đang thực

hiện cách ly y tế tại nhà vì có liên quan đến ca dương tính ở xã Tây Lương (Tiền Hải) và một trường hợp từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, việc giám sát, quản lý các trường hợp cách ly tại nhà đang được các tổ Covid-19 cộng đồng thực hiện nghiêm túc. Ông Nguyễn Đăng Hách, tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng thôn An Nhân cho biết: Chúng tôi thường xuyên đến các gia đình có người cách ly để giám sát, hướng dẫn họ chấp hành tốt quy định cách ly y tế tại nhà, phân công thành viên hỗ trợ mua sắm các vật dụng sinh hoạt cho các gia đình khi có nhu cầu. Nhờ đó, các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà đều tuân thủ nghiêm theo hướng dẫn, không có trường hợp vi phạm.

Ông Bùi Quang Vinh, thôn An Nhân cho biết: Gia đình tôi có 6 người đều là trường hợp F1 được thực hiện cách ly y tế tại nhà. Qua tuyên truyền, nhắc nhở của chính quyền địa phương, chúng tôi luôn ý thức thực hiện tốt khuyến

cáo "5K", tuyệt đối không ra khỏi nhà và thông báo thường xuyên tình hình sức khỏe cho cán bộ y tế. Tôi thấy việc cách ly y tế tại nhà rất hợp lý, vừa bảo vệ được bản thân mình vừa không lo lắng lây nhiễm bệnh cho những người xung quanh nên chúng tôi yên tâm thực hiện cách ly. Ông Lê Gia Tứ, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết: Để bảo đảm công tác cách ly y tế tại nhà đúng quy định, chúng tôi đã thông báo với các gia đình có người về từ vùng dịch các quy định sau khi trở về địa phương; đồng thời, lập danh sách, yêu cầu từng người viết bản cam kết tuân thủ nghiêm việc cách ly, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm thường xuyên và giám sát chặt chẽ từng trường hợp cách ly y tế tại nhà.

Hiện nay, huyện Hưng Hà có 16 trường hợp F1, trên 1.000 trường hợp F2 đang cách ly y tế tại nhà. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện cho biết: Chúng tôi tăng cường truy vết, rà soát những trường hợp trở về từ vùng có dịch, người tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về địa phương để phân loại, theo dõi và đưa đi cách ly y tế theo đúng quy định; thường xuyên cập nhật danh sách các trường hợp cách ly y tế tại nhà để hướng dẫn, quản lý và theo dõi sức khỏe; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất khu vực cách ly y tế cho người được cách ly y tế tại nhà bảo đảm đúng quy định; bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ theo dõi sức khỏe và ghi chép đầy đủ các trường hợp cách ly y tế tại nhà.

Cùng với sự vào cuộc trách nhiệm, khẩn trương của cả hệ thống chính trị, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, chung sức đồng lòng phòng, chống dịch hiệu quả, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

THANH THỦY

Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động và nhân dân.

Ngay từ những ngày đầu đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát và diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, yêu cầu tuân thủ khuyến cáo "5K"; hướng dẫn các công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả cũng như tự đánh giá các nguy cơ lây nhiễm để chủ động ngăn ngừa, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Đặc biệt, công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong công nhân lao động nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Công đoàn cùng các ngành chức năng rà soát, truy vết các trường hợp có liên quan yếu tố dịch tễ, kiểm soát dịch tại địa bàn. Theo ông Phạm Văn Trinh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Vũ Thư: Từ ngày 10/11/2021, tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam xuất hiện những ca bệnh Covid-19 đầu tiên, LĐLĐ huyện đã tham gia với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện nắm bắt, ổn định tư tưởng cho đoàn viên, công nhân Công ty và các doanh nghiệp khác trên địa bàn. Tham gia chỉ đạo rà soát, truy vết trường hợp nguy cơ, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại doanh nghiệp. LĐLĐ huyện đã chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, cùng với các công đoàn cơ sở nỗ lực phối hợp với các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác tiêm vắc-xin cho người lao động cũng đang

Đồng hành cùng công nhân phòng, chống dịch



Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Vũ Thư.

được đẩy mạnh thực hiện tại các doanh nghiệp. Ông Đoàn Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki chi nhánh Hải Phòng tại Thái Bình cho biết: Ngoài việc tuyên truyền và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho đoàn viên, người lao động, công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho công nhân Công ty quan tâm. Trong thời gian vừa qua 5.000 công nhân đã được tiêm vắc-xin, trong đó 2.700 người đã tiêm đủ 2 mũi. Thời gian tới, Công ty tiếp tục phối hợp để bảo đảm 100% người lao động được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh kịp thời cập nhật, triển khai các văn bản, nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, phối hợp xây dựng chuyên trang, chuyên mục "Lao động và Công đoàn" trên Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên

chức lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo khuyến cáo "5K". Bên cạnh đó, LĐLĐ các huyện, thành phố đã linh hoạt phối hợp với ngành chức năng, địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công đoàn cơ sở, nhất là các doanh nghiệp có đông công nhân lao động về phòng, chống dịch. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho người sử dụng lao động thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch tại nơi làm việc, khu nhà trọ của người lao động. Các cấp công đoàn còn giám sát, nhắc nhở các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, thực hiện tiêu độc khử trùng nhà máy, vệ sinh môi trường nơi làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn, bố trí các ca làm việc hợp lý. LĐLĐ tỉnh hỗ trợ Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp tổ chức lại sản xuất phù hợp

với tình hình dịch, bảo đảm an toàn để sản xuất. Ngoài ra, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tích cực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, hỗ trợ đoàn viên đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đến nay, LĐLĐ tỉnh đã vận động hỗ trợ khẩn cấp cho trên 1.270 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền trên 650 triệu đồng; hỗ trợ 25 đơn vị lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; trích kinh phí và vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ủng hộ chương trình "Vắc-xin cho công nhân" và ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các tỉnh miền Nam với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ 12.000 khẩu trang, 100 chiếc màn cho công nhân trong doanh nghiệp bị phong tỏa. Những hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn đã góp phần thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

MAI THỦY

Các thầy cô không chỉ hướng dẫn học sinh nghiên cứu mà quan trọng hơn là khơi dậy cho học sinh niềm đam mê với khoa học, dám mơ ước và dám thực hiện ước mơ của mình. Điều này tạo cho các em luôn có thói quen quan sát, nhận xét về những gì đang diễn ra xung quanh và có ý tưởng muốn thay đổi cho cuộc sống tốt đẹp hơn" - đó là chia sẻ của cô giáo Vũ Thị Mai, giáo viên môn Công nghệ, Trường THPT Đông Thụy Anh, người đã đi đầu bắt tay vào tìm hiểu mô hình giáo dục STEM và nhen nhóm ý tưởng đưa mô hình này vào giảng dạy. Chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là một động lực lớn để tôi cùng các thầy cô trong trường quyết tâm triển khai mô hình giáo dục mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Theo cô giáo Mai, mô hình giáo dục STEM và

Cô giáo Vũ Thị Mai Truyền lửa đam mê, ươm mầm sáng tạo

ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học tại trường THPT là yêu cầu bắt buộc nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Mặc dù trong quá trình triển khai thực hiện, giáo viên và học sinh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học trực tiếp cũng như hoạt động sáng tạo trải nghiệm của học sinh nhưng các thầy cô đã vận dụng linh hoạt các hình thức dạy học, giúp học sinh liên kết các môn học theo phương pháp của giáo dục STEM để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Trong công tác giảng dạy, cô giáo Vũ Thị Mai là người giàu ý tưởng và sáng kiến, những bài giảng của cô đã truyền cho các em niềm đam mê và yêu thích khoa học. Bởi vậy, những tiết học công nghệ đã trở thành những tiết học trải nghiệm thú vị, hiệu quả, tạo hứng thú cho nhiều lớp học sinh. Thấy giáo Trương Kim Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Thụy Anh cho biết: Mỗi năm học, cô giáo Vũ Thị Mai đều có những ý tưởng sáng tạo mang tính ứng dụng cao vào thực tiễn cuộc sống. Dựa trên khả năng tập của học sinh và niềm đam mê khoa học của các em cùng với sự nghiêm túc và tỉ mỉ, cô



Cô giáo Vũ Thị Mai cùng Ban giám hiệu Trường THPT Đông Thụy Anh kiểm tra vườn thực nghiệm của trường.

Mai đã chọn từng nhóm học sinh để các em lên ý tưởng, từ đó định hướng các em cách triển khai, thực hiện để tài. Trong quá trình hướng dẫn, cô Mai thực hiện phương pháp châm khơi lên niềm đam mê cho học sinh để các em phát hiện những ý tưởng mới, từ đó hướng dẫn các em thực hiện chứ không làm thay, làm hộ. Cô giáo Vũ Thị Mai chia sẻ thêm: Nghiên cứu khoa học là công việc đòi hỏi sự nghiêm túc, cần mẫn, là hoạt động phát huy trí tuệ và sự sáng tạo tới mức tối đa. Do đó, khi bắt đầu công

việc, giáo viên cần hướng dẫn, định hướng đúng cho học sinh nghiên cứu, thực hành để các em có thể tự làm được trong quá trình chế tạo sản phẩm. Từ đó có mối liên hệ giữa lý thuyết và thực hành.

Trái ngọt từ đam mê

Được cô truyền cho niềm đam mê và yêu thích khoa học, nhiều học sinh đã mạnh dạn, tự tin và trưởng thành nhanh chóng. Các em đã chủ động đề xuất những ý tưởng sáng tạo cũng như không ngừng miệt mài nghiên cứu, chế

tạo sản phẩm. Năm 2019, cô giáo Vũ Thị Mai và các thầy cô trong trường đã tham mưu Ban Giám hiệu thiết kế và đưa vào sử dụng mô hình phòng thí nghiệm nhân giống in vitro giúp học sinh học tập trải nghiệm, nhờ đó các em ghi nhớ kiến thức nhanh hơn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng, tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu, học sinh say mê nghiên cứu khoa học, nhiều dự án đạt giải cao cấp tỉnh, cấp quốc gia trong những năm qua. Năm 2019, 2020, 2 dự án của học sinh nhà trường do

cô giáo Mai hướng dẫn đạt giải nhất và giải ba trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Gần đây nhất, trong cuộc thi cấp cụm các trường THPT trên địa bàn huyện Thái Thụy, 4 dự án do cô giáo Mai hướng dẫn đều đạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 2 giải nhì. Đặc biệt, hiện nay Trường THPT Đông Thụy Anh có 2 dự án do học sinh được lựa chọn tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc và cuộc thi học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021.

Không chỉ giúp học sinh mang về nhiều giải thưởng tại các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, bản thân cô giáo Vũ Thị Mai cũng gặt hái được nhiều trái ngọt từ niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo. Mới đây, cô vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen vì có sáng kiến tiêu biểu tham gia chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" và đạt giải ba tại hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật năm 2021 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức.

Với tài năng và lòng yêu nghề, cô giáo Vũ Thị Mai đã và đang truyền lửa đam mê, ươm mầm sáng tạo, chấp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh nói riêng, ngành Giáo dục Thái Bình nói chung. Tầm gương bên bỉ học tập, sự nhiệt huyết và đam mê với nghề của cô là hình ảnh đẹp trong bức tranh đầy màu sắc của giáo dục tỉnh nhà.

DẶNG ANH

Đề nghị cần nhắc tổ chức lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh giáo viên

(vietnamplus.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Ngày 18/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định quy định mỗi chuyên ngành có một chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.



Kể từ ngày 10/12/2021, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực, khi thực hiện bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non và phổ thông chỉ yêu cầu một giáo viên có một chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Hiện nay, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại các thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập, đồng thời xây dựng, ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông để thay thế cho các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện hành.

Vì vậy, trong thời gian này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cần nhắc việc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.

Bộ cũng đề nghị các sở tham mưu UBND tỉnh, thành phố điều chỉnh phương án triển khai bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức ngành giáo dục.